

VŨ THƯ

# Khẩn trương sản xuất vụ xuân

Vụ xuân năm 2023, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.500ha, năng suất bình quân đạt từ 70 tạ/ha trở lên. Sau tết Nguyên đán, nông dân trong huyện khẩn trương tiến hành các khâu làm đất, sẵn sàng cho một vụ xuân mới.



Nông dân xã Tam Quang (Vũ Thư) làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Vụ xuân năm 2023, huyện Vũ Thư xây dựng cơ cấu giống lúa 100% là giống ngắn ngày, với nhóm các giống lúa thuần chất lượng cao (Bắc thơm số 7, T10, ST25, nếp...) chiếm 65 - 70% diện tích; còn lại là các giống lúa có tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo khá (Đài thơm 8, Thiên ưu 8, TBR225, BC15, TBR-1...). Khung thời vụ gieo cấy lúa xuân của huyện gồm 2 trà, trong đó 250ha lúa xuân trà sớm (là diện tích sẽ trồng cây màu vụ hè và gieo mạ vụ mùa) thực hiện gieo mạ nên từ ngày 10 - 12/1, cấy vào đầu tháng 2/2023, khi cây mạ có từ 3 lá thật trở lên. Lúa xuân đại trà gieo mạ nên từ ngày 29/1 - 3/2 và cấy khi cây mạ có từ 3 lá thật trở lên, kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2. Huyện phấn đấu có 25% diện tích lúa được gieo cấy bằng máy ở vụ xuân này.



Nông dân xã Song Lãng (Vũ Thư) chăm sóc mạ khay để cấy bằng máy.

phương vẫn tuyên truyền, huy động hơn 1.000 máy cày bừa các loại tranh thủ xuống đồng làm đất; vận động nông dân tập trung vệ sinh đồng ruộng, tổ chức diệt chuột, gieo mạ nên, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ xuân. Đến nay, huyện đang tiến hành lấy nước đợt 2 trên các xứ đồng; đã làm đất, bừa ngà được 50% diện tích. Ngay sau khi đón tết Nguyên đán Quý Mão, nông dân tiến hành xuống đồng gieo cấy trà lúa xuân sớm (tập trung

ở một số địa phương như Song An, Trung An); tiến hành làm đất, ngâm ủ, gieo mạ nên cho trà lúa đại trà. Vụ xuân này, toàn huyện có trên 120 chiếc máy cày các loại, tăng hơn 30 máy cày so với vụ xuân năm 2022. Dưới nắng xuân ấm áp, cánh đồng thôn Trùng, xã Song Lãng rộn vang tiếng máy cày bừa, nhiều nông dân ra đồng đập bờ, giữ nước, vệ sinh đồng ruộng. Bà Đỗ Thị Oanh, thôn Trùng cho biết, mặc dù chỉ có 1 lao động nhưng vụ

xuân năm nay, gia đình bà duy trì gieo cấy hơn 1 mẫu ruộng. Bà đã đăng ký cấy 100% diện tích bằng máy của các tổ dịch vụ máy cấy tại địa phương. Không còn lo lắng, vất vả khâu gieo cấy, những ngày này, bà chủ động ra đồng chuẩn bị các khâu làm đất, bón lót, be bờ giữ nước... tạo điều kiện mặt ruộng tốt nhất phục vụ gieo cấy lúa xuân. Ông Hoàng Văn Lưu, Giám đốc HTX NN Song Lãng cho biết: Vụ xuân năm 2023, xã viên trong HTX phấn đấu gieo cấy 243ha lúa và gieo trồng 10ha cây màu. Đến nay, các khâu chuẩn bị như lấy nước, gieo mạ nên, làm đất phục vụ gieo cấy lúa xuân đã cơ bản hoàn tất, tuy nhiên, HTX hướng dẫn bà con, chờ sau tiết lập xuân (ngày 4/2) mới tiến hành gieo cấy lúa đại trà để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất. Song song với gieo cấy lúa xuân, HTX NN Song Lãng vận động nông dân tập trung nhân lực tiến hành gieo trồng kịp thời 10ha cây lạc, đưa chuột xuân, góp phần giành vụ xuân thắng lợi toàn diện.

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Để thực hiện thành công đề án sản xuất vụ xuân năm 2023, hiện nay, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương tuân thủ nghiêm để án sản xuất đã được phê duyệt, đặc biệt về khung thời vụ gieo cấy. Toàn huyện tập trung lấy nước đợt 2 từ ngày 1 - 8/2, bảo đảm đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy. Dự báo, trong tháng 2 sẽ có một số đợt rét đậm, rét hại, vì vậy, huyện chỉ đạo các địa phương chủ động chống rét, che phủ cho mạ, gieo tăng từ 5 - 10% lượng mạ để dự phòng bổ sung, cấy dặm khi thời tiết bất thuận, tạm dừng gieo cấy lúa xuân khi nhiệt độ xuống dưới 15°C. Huyện quản triệt các HTX vận động nông dân tuyệt đối không gieo trồng tại những vùng ứng trũng, khó tiêu thoát nước; khuyến khích các HTX và cá nhân đầu tư, đưa máy cày xuống đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy bảo đảm khung thời vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Huyện Vũ Thư phấn đấu vụ xuân năm 2023 đạt và vượt mục tiêu diện tích, năng suất, sản lượng đã đề ra.

QUYNH LƯU

TIỀN HẢI

# Doanh nghiệp thi đua sản xuất đầu năm



Sản xuất sứ dân dụng tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu, khu công nghiệp Tiên Hải.

Cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải đã ra quân sản xuất đầu năm với khí thế sôi nổi, hào hứng, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

Sáng ngày 30/1, với khí thế làm việc đầu xuân mới, Công ty TNHH Sản xuất Lâm (khu công nghiệp Tiên Hải) đã vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất. Tại các xưởng, khí thế lao động diễn ra rất khẩn trương, hàng trăm lao động hăng say vào ca, bám máy để cho ra những đơn hàng đầu tiên theo hợp đồng đã được ký kết. Anh Nguyễn Văn Lành, tổ vận hành chia sẻ: Ngày đầu đi làm trở lại, trước khi vào xưởng sản xuất, tất cả công nhân được phổ biến kế hoạch sản xuất. Tôi cũng như nhiều công nhân trong Công ty mong một năm nhiều thuận lợi, may mắn, công việc và thu nhập ổn định.

Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Lâm cho biết: Năm nay, Công ty tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại, trong đó đầu tư thêm một dây chuyền tự động hóa sản xuất sứ khoảng 30 tỷ đồng nhằm tạo sự ổn định về doanh thu và giá trị xuất khẩu, đóng góp cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hiện

nay, Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 350 lao động, với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng người/tháng.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa (xã Đông Hoàng) phát động phong trào thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân mới. Ông Trần Đại Nghĩa, Giám đốc Công ty cho biết: Để phục vụ máy cấy cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh sản xuất vụ xuân, Công ty chúng tôi đã chủ động sản xuất hoàn chỉnh các đơn hàng đã ký kết với đối tác. Tập trung nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao độ bền, đồng thời giảm chi phí máy cày để phục vụ nông dân. Mỗi năm, Công ty bán hàng nghìn chiếc máy cày cho nông dân khắp các vùng miền trên cả nước, doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm.

Ông Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Tiên Hải cho biết: Tiên Hải là huyện có ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển với 1 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp có tổng diện tích 752ha, thu hút nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Trên địa bàn huyện có gần 500 doanh nghiệp, HTX và hơn 11.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ, thu hút hàng vạn công nhân, người lao động. Đặc biệt, Tiên Hải là 1 trong 2 huyện nằm trong Khu kinh tế của tỉnh. Do đó, ngay từ đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp đã thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, xúc tiến thương mại và giải quyết những

khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy, nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa. Không khí thi đua lao động sản xuất nhộn nhịp, khẩn trương tại các doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu năm là tín hiệu vui, báo hiệu một năm sản xuất, kinh doanh thành lợi.

Huyện Tiên Hải phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2023 tăng 14% trở lên so với năm 2022. Trong đó, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,2% trở lên; công nghiệp, xây dựng tăng 19,7% trở lên; thương mại, dịch vụ tăng 7,5% trở lên... Để đạt mục tiêu đó, Tiên Hải có nhiều giải pháp thiết thực đối các lĩnh vực, đặc biệt về phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Huyện chỉ đạo các ngành, địa phương, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường phối hợp, đón đầu, tháo gỡ vướng mắc để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đầu tư lớn, trọng điểm để sớm đi vào hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo điều kiện giúp các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sớm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có uy tín, tiềm lực kinh tế...

MANH THẮNG



Sản xuất tại Công ty TNHH Ha Hae.

## CÁC ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

1 Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 2 Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 5 Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 6 Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 81 Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 45 Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 29 Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 37 Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 23 Huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện hành Đảng bộ huyện dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại cơ sở.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là động lực để các đảng viên tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

## GIAO LƯU, TẶNG QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

giải đáp, định hướng tư tưởng cho những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Tại chương trình, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao tặng nhà mái ấm tình thương trị giá 106 triệu đồng cho bà Trần Thị Ngân, xã Thuận Thành hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có con trai là Trần Văn Thiện tình nguyện nhập ngũ; trao tặng số tiền hỗ trợ 35 triệu đồng cho 2 thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao quà cho đại diện thanh niên các xã, thị trấn chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

\* Sáng ngày 31/1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Thư tổ chức chương trình giao lưu tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2023.

Tại buổi giao lưu, đại diện tân binh phát biểu bày tỏ quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương Vũ Thư anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã trao quà, giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đại diện tân binh các xã, thị trấn.

Buổi giao lưu thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Vũ Thư đồng thời tạo không khí sôi nổi, hào hứng, động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

## ĐÔNG HƯNG

# Phát triển chương trình OCOP từ sản phẩm thế mạnh

Huyện Đông Hưng đã và đang triển khai nhiều giải pháp thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh nhằm khơi dậy tiềm năng của các sản phẩm thế mạnh, thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời đưa các sản phẩm truyền thống tiếp cận thị trường, tạo hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh.

Nghề trồng và làm tháp phát lộc ở thôn Đình Phùng, xã Minh Tân đã có hơn 15 năm với trên 90% hộ dân tham gia. Qua những đôi bàn tay khéo léo, những cây phát lộc được "hóa thân" thành lồng cây, chậu tháp... đủ hình dáng phục vụ khách hàng, đặc biệt vào dịp tết. Sản phẩm từ cây phát lộc được công nhận OCOP 4 sao là nguồn động viên lớn đối với người dân, cơ sở sản xuất.

Đây còn là "tấm vé thông hành" để phát lộc mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Ông Nguyễn Đăng Thuyết, người dân xã Minh Tân cho biết: Từ cây phát lộc chúng tôi uốn tỉa tạo ra nhiều sản phẩm với hình dáng theo nhu cầu, thị hiếu của khách

hàng. Nhờ linh hoạt trong thay đổi mẫu mã nên việc tiêu thụ thuận lợi. Đặc biệt, sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP, sản phẩm được đông đảo khách hàng trong cả nước biết đến.

Xác định chương trình OCOP là cơ hội để quảng bá, nâng cao giá trị các sản phẩm thế mạnh trên địa bàn, ngay sau khi tỉnh triển khai chương trình, huyện Đông Hưng đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể sản xuất tham gia chương trình. Đồng thời, huyện đã căn đối nguồn kinh phí hỗ trợ các chủ thể đầu tư đổi mới mẫu mã, bao bì, tem

truy xuất nguồn gốc; tổ chức xúc tiến thương mại; xây dựng website quảng bá sản phẩm...

Ông Trần Văn Đức, chủ cơ sở sản xuất bán cây Thiên Đức, xã Nguyễn Xá cho biết: Được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ, cơ sở đã tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn bảo đảm đủ bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc... Việc tham gia vào chương trình OCOP sẽ là nền tảng để cơ sở đầu tư sâu vào chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, tiếp cận với những thị trường khó tính. Đặc biệt, trong hội nghị kết nối cung cầu

đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thái Bình được tổ chức tháng 9 năm 2022, sản phẩm bán cây Thiên Đức được ký kết biên bản ghi nhớ và hợp đồng mua bán hàng hóa với Tập đoàn Central Retail Việt Nam là cơ hội vàng để bán cây vươn xa, góp phần nâng tầm sản phẩm lợi thế của địa phương.

Từ những giá trị đem lại của sản phẩm OCOP, năm 2022, huyện Đông Hưng đã lựa chọn 7 sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, có điều kiện phát triển, gồm: gạo làng Giàng, bánh cây, kẹo lạc, kẹo dổi, kẹo lứt, bột sắn dây, tinh bột nghệ để

xây dựng, phát triển thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ông Phạm Hùng Vương, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đông Hưng cho biết: Hàng năm, chúng tôi xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương tới các tỉnh bạn. Nhiều chương trình đã đạt kết quả cao, các doanh nghiệp, chủ thể đều ký hợp đồng lớn với các đối tác. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thông qua các chương trình khuyến công hỗ trợ chủ

thể đầu tư máy móc, cải tiến mẫu mã, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm.

Đối với nhóm sản phẩm tiềm năng, thời gian tới, huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình OCOP; phân công các phòng chuyên môn phối hợp, hỗ trợ chủ thể về thủ tục, hồ sơ tham gia đánh giá phân hạng OCOP. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản lý, triển khai thực hiện cho cán bộ phụ trách OCOP huyện, xã và tăng khả năng chủ động tiếp cận chương trình của các chủ thể.

NGÂN HUYNH



Qua những đôi bàn tay khéo léo của người dân xã Minh Tân, những cây phát lộc được hóa thân thành lồng cây, chậu tháp.